



สารวัดพระผู้ไถ่ เสาวภา

SAOWAPA HOLY REDEEMER CHURCH



วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน ค.ศ. 2020

สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา ปี A



วัดพระผู้ไถ่ เสาวภา 184 หมู่ที่ 2 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

184 MOO 2 RANGSIT-NAKHONNAYOK ROAD, ONGKHARAK, NAKHONNAYOK 26120

☎ 0-8465-43518, 📠 0-3739-1085, ✉ holy_redeemer_church@hotmail.com



วัดพระผู้ไถ่ เสาวภา อ.องครักษ์ จ.นครนายก



วัดพระผู้ไถ่ เสาวภา

ประกาศมิสซาสัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

วัน	เวลา	มิสซา
อาทิตย์ 20 ก.ย.	09.00	สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา วันเยาวชนแห่งชาติ
จันทร์ 21 ก.ย.	19.00	งดมิสซา
อังคาร 22 ก.ย.	19.00	สุขสำราญแด่ คุณฉลวย ทองเหวียง อุทิศแด่ ยอแซฟ สุชาติ, ยอแซฟ ยรรยง, มาริอา สมจันทร์, ฟรังซิสโก พารา, มาริอา พร้อม, เปาโล เสริม, มาริอา พัชลี, ยอแซฟ ปัญญา และวิญญาณในไฟชำระ
พุธ 23 ก.ย.	19.00	ระลึกถึงนักบุญปีโอ แห่งเปียเตรลชีนา พระสงฆ์ อุทิศแด่ ยอแซฟ สุชาติ, ยอแซฟ ยรรยง, มาริอา สมจันทร์, ฟรังซิสโก ประยูร และวิญญาณในไฟชำระ
พฤหัสบดี 24 ก.ย.	19.00	อุทิศแด่ ยอแซฟ สุชาติ, ยอแซฟ ยรรยง, มาริอา สมจันทร์, และวิญญาณในไฟชำระ
ศุกร์ 25 ก.ย.	19.00	อุทิศแด่ ยอแซฟ สังเวียน, ยอแซฟ มานพ, อันนา จำเนียร, ยอแซฟ ยรรยง, มาริอา สมจันทร์, ยอแซฟ สุชาติ, เปาโล เม่งเซียง, มาริอา เขียว, มาริอา เชียงไ้น้, มาริอา ชูเอ็ง, เปาโล ไหว, เปาโล ไบ่เฮียง, อันนา ไป่ว, ยอแซฟ เหล่ากง, วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง และวิญญาณในไฟชำระ
เสาร์ 26 ก.ย.	19.00	ระลึกถึงนักบุญคอสมาและนักบุญดาเมียน มรณสักขี อุทิศแด่ ยอแซฟ ยรรยง, มาริอา สมจันทร์, ยอแซฟ สุชาติ, เทเรซา บุญมา, ยอแซฟ ไทงวเฮียง, อันนา กิมหงษ์, อิกเนส บังอร และวิญญาณในไฟชำระ
อาทิตย์ 27 ก.ย.	09.00	สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

พระวรสารนักบุญมัทธิว (มธ 20: 1-16)

เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาอัครสาวกเป็นคำอุปมาว่าดังนี้

“ อาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่น ครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละหนึ่งเหรียญกับคนงานแล้ว ก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่น ประมาณสามโมงเช้า พ่อบ้านออกมาก็เห็นคนอื่น ๆ ยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทำงาน จึงพูดกับคนเหล่านั้นว่า ‘จงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันทเถิด ฉันทจะให้ค่าจ้างตามสมควร’ คนเหล่านี้ก็ไป พ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่ายสามโมง กระทำเช่นเดียวกัน ประมาณห้าโมงเย็น พ่อบ้านออกไปอีกพบคนอื่น ๆ ยืนอยู่ จึงถามเขาว่า ‘ทำไมท่านยืนอยู่ที่นี้ทั้งวันโดยไม่ทำอะไร’ เขาตอบว่า ‘เพราะไม่มีใครมาจ้าง’ พ่อบ้านพูดจึงว่า ‘จงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันทเถิด’

ครั้นถึงเวลาค่ำ เจ้าของสวนบอกผู้จัดการว่า ‘ไปเรียกคนงานมา จ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรก’ เมื่อพวกเขาเริ่มงานเวลาห้าโมงเย็นมาถึงเขาได้รับคนละหนึ่งเหรียญ เมื่อคนงานพวกแรกมาถึง เขาคิดว่าตนจะได้รับมากกว่านั้น แต่ก็ได้รับคนละหนึ่งเหรียญเช่นกัน ขณะรับค่าจ้างเขาก็บ่นถึงเจ้าของสวนว่า ‘พวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียว ท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเรา ซึ่งต้องตรากตรำอยู่กลางแดดตลอดวัน’ เจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่า ‘เพื่อนเอ๋ย ฉันทไม่ได้โกงท่านเลย ท่านไม่ได้ตกลงกับฉันทคนละหนึ่งเหรียญหรือ จงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิด ฉันทอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับให้ท่าน ฉันทไม่มีสิทธิ์ใช้เงินของฉันทตามที่ฉันทพอใจหรือ ท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันทใจดีหรือ’

ดังนั้นแหละ คนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรก และคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มสุดท้าย ”



พระสมณสาส์น : " ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า " (Laudato Si')

5. ศิลานักบุญฟรังซิส

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเริ่มพระสมณสาส์นด้วยคำกล่าวของนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี “ ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ” พระองค์ได้กล่าวอีกว่า “ ข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านนักบุญฟรังซิสเป็นแบบอย่างอันยอดเยี่ยมของการปกป้องดูแลผู้อ่อนแอและสิ่งแวดล้อม...ในตัวท่าน เรามองเห็นได้ถึงความห่วงใยในธรรมชาติ ความยุติธรรมต่อคนยากจน การทำงานเพื่อสังคมและสันติภาพภายใน ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ” (LS 10) และพระองค์ทรงเริ่มด้วยคำว่า โลก - พี่สาว “ บัดนี้ พี่สาวผู้นี้ส่งเสียงร้อง เพราะความเสียหายที่เราได้ก่อให้เกิดขึ้นกับเธอ ด้วยการใช้อิทธิพลที่พระเจ้าทรงมอบให้แก่เธออย่างไม่รับผิดชอบและฟุ่มเฟือย ” (LS 2) บทเพลงแห่งสิ่งสร้างเป็นเสียงเพลงที่ก้องอยู่ในใจของเราเพื่อให้เราตระหนักว่า พระเจ้าทรงดำรงอยู่ในทุกสิ่ง “ เมื่อเราตระหนักถึงภาพสะท้อนของพระเจ้าในทุกสิ่งที่ดำรงอยู่ จิตใจก็ปรารถนาถวายเป็นเกียรติแด่พระเจ้าสำหรับสิ่งสร้างและ พร้อมกับสิ่งสร้างทุกประการของพระองค์ ดังที่ปรากฏอยู่ในบทเพลงอันไพเราะของนักบุญฟรังซิสอัสซีซี ” (LS 87) พระองค์ยังทรงกล่าวถึงภราดรภาพแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันระดับสากลที่ไม่มีบุคคลใดหรือสิ่งใดจะถูกกีดกัน “ ทุกสิ่งทุกอย่างสัมพันธ์กันเช่นเดียวกับ มนุษย์เราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นพี่น้องชายหญิงในการจาริกที่นำอัครธรรม์ เชื่อมสัมพันธ์กันด้วยความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อสิ่งสร้างแต่ละชนิดของพระองค์ และรวมเราเป็นหนึ่งเดียวกัน ด้วยความรักที่อ่อนโยนกับพี่ชายตะวัน พี่สาวจันทร์ พี่สาวธารา และแม่ธรณี ” (LS 92) ในช่วงท้ายของ

พระสมณสาส์นพระองค์ได้เชิญชวนเราให้ “ กลับใจทางนิเวศวิทยา ” โดยได้ทรงกล่าวว่า “ คริสตชนบางคนที่มีปฏิบัติศาสนกิจและภาวนา กลับเคยชินที่จะไม่สนใจห่วงใยสิ่งแวดล้อม โดยอ้าง ลัทธินิยม (realism) และปฏิบัตินิยม (pragmatism) ส่วนคนอื่น ๆ ก็เพิกเฉย ไม่ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนความเคยชินของเขา และปฏิบัติตนไม่สอดคล้องกัน ดังนั้นเขาจึงต้องการ ‘ การกลับใจทางนิเวศวิทยา ’ ซึ่งเรียกร้องให้บังเกิดผลจากการได้พบพระเยซูคริสต์เจ้าในความสัมพันธ์กับโลกที่ล้อมรอบตัวเขา... ” (LS 217)

จุดมุ่งหมายของสาร

ข้าพเจ้าได้พยายามวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของมนุษยชาติ ทั้งจากความแตกแยกของโลกที่เราอาศัยอยู่ และจากสาเหตุที่ลึกซึ้งที่สุดของมนุษย์ในความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม การสังเกตความเป็นจริงนี้ แสดงให้เราเห็นแล้วถึงความจำเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแนวทาง และเสนอกิจกรรมบางประการบัดนี้ให้เราพยายามหาแนวทางสำคัญในการเสวนาที่จะช่วยให้หลุดพ้นจากวงจรการทำลายตนเอง ซึ่งเรากำลังจมอยู่ (LS 163)

มีสิ่งต่าง ๆ มากมายที่ต้องเปลี่ยนแปลง แต่ก่อนอื่นใด มนุษยชาติต้องการการเปลี่ยนแปลง การตระหนักถึงจุดกำเนิดเดียวกัน การเป็นเจ้าของร่วมกัน และการมีอนาคตร่วมกัน เป็นสิ่งสำคัญ การตระหนักถึงพื้นฐานนี้ ช่วยให้เกิดการพัฒนาความเชื่อมั่น ทศนคติ และรูปแบบชีวิตใหม่ๆ รวมทั้งเป็นความท้าทายด้านวัฒนธรรม จิตวิญญาณ และการศึกษา ซึ่งต้องใช้กระบวนการฟื้นฟูที่ยาวนาน (LS 202)

เนื้อสาร

หลังจากได้เอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ มากมาย เรามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นที่จะคิดว่าโลกเป็นแผ่นดินผืนเดียวกัน และมนุษยชาติเป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในบ้าน

เดียวกัน การที่โลกต้องพึ่งพาอาศัยกัน มิได้หมายความว่าแต่เพียงตระหนักว่าผลร้ายที่มาจากวิถีการดำเนินชีวิต การผลิตและการบริโภคจะกระทบถึงทุกคนเท่านั้น แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นการนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาในมิติระดับโลก และมีใช้เพียงเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบางประเทศเท่านั้น การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันทำให้เราต้องคิดถึงโลกหนึ่งเดียว และโครงการที่วางแผนร่วมกัน จำเป็นที่จะต้องมีมิติในระดับโลกที่จะนำไปสู่การวางแผน การเกษตรกรรมที่ยั่งยืน และหลากหลาย การพัฒนารูปแบบพลังงานทดแทนที่ก่อมลพิษน้อย การสนับสนุนการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดการทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรทางทะเลที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น และการให้ทุกคนมีน้ำที่ดื่มได้ (LS 164)

ในการนำเสนอความสัมพันธ์กับสิ่งสร้าง ในมิติแห่งหัวใจที่สมบูรณ์ของบุคคลให้เราคิดถึงแบบอย่างของนักบุญฟรังซิส อัสซีซี ท่านยอมรับความผิดพลาดของท่าน ทั้งบาป ความชั่วร้าย หรือการละเลย ท่านเป็นทุกข์ถึงบาปสิ้นสุดจิตใจ และมีการเปลี่ยนแปลงภายในบรรดาพระสังฆราชแห่งออสเตรเลียได้แสดงออกถึงการกลับใจ โดยใช้คำว่า การคืนดีกับสิ่งสร้าง “ ในการทำงานเพื่อการคืนดีสำเร็จเป็นจริง เราต้องตรวจสอบชีวิตของเรา และตระหนักว่าเราได้ทำผิดต่อสิ่งสร้างของพระเจ้าในลักษณะใด ทั้งด้วยการกระทำของเรา และความล้มเหลวในการกระทำ เราต้องมีประสบการณ์แห่งการ กลับใจหรือการเปลี่ยนแปลงจิตใจ ” (153) (LS 218)

พระสมณสาส์น “ Laudato Si’ ” ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ทรงอ้างอิงข้อความทางเทววิทยาของนักบุญต่าง ๆ และนักเทววิทยาอื่น ๆ และเป็นครั้งแรกที่พระสมณสาส์นมีการอ้างอิงถึงเอกสารจากการประชุมสมัชชาพระสังฆราชจากหลายภูมิภาคของโลก

นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวถึงการเสวนากับสาขาวิชาต่าง ๆ ด้วย

ที่มา : <http://kamsonchan.com>



การอนุรักษ์ และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มนุษย์เรามีความสัมพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิด ทั้งในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ และในขณะเดียวกัน ก็เป็นผู้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติในการดำรงชีวิต จึงอาจกล่าวถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติได้เป็น 4 ประการ ดังนี้ คือ

1. เป็นแหล่งที่มาของวัตถุดิบ และผลิตผล
2. เป็นที่รองรับกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ และช่วยเกื้อกูลให้ชีวิตดำรงอยู่ได้
3. เป็นแหล่งรองรับของเสีย และของเหลือเศษจากขบวนการผลิตและการบริโภค
4. ให้ความรื่นรมย์แก่จิตใจของมนุษย์ เช่น ทิวทัศน์ ภูมิประเทศ ความงามของธรรมชาติ

ดังนั้น บริการต่าง ๆ ที่มนุษย์เราได้รับจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงช่วยให้มีชีวิตรอดอยู่ได้ และสามารถทำให้คุณภาพชีวิตของมนุษย์ดีขึ้น แต่ทั้งนี้ จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการรู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด (Wise Use) และมีการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบ อย่างเหมาะสม โดยจะต้องคำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน (Sustain - able Utilization) เพราะหากมีการตัดทอนใช้ประโยชน์ที่มากเกินไปและขาดความระมัดระวัง

ในการใช้ ก็ย่อมจะก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ย้อนกลับมาส่งผลกระทบต่อชีวิต และความเป็นอยู่ของมนุษย์ในที่สุด

ปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาที่ผ่านมา ได้ระดมใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะที่ดิน ป่าไม้ แหล่งน้ำ ทรัพยากรชายฝั่งทะเล ทรัพยากรธรณี ในอัตราที่สูงมาก และเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ จนมีผลทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ เกิดการร่อยหรอ และเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งเริ่มส่งผลกระทบต่อ การดำรงชีวิตของประชาชนในชนบท ที่ต้องพึ่งพาทรัพยากรเป็นหลักในการยังชีพ

ดุลยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถือว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศเป็นอย่างยิ่ง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) นั้น จำเป็นจะต้องสร้างดุลยภาพให้เกิดขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการไปอย่างเหมาะสม โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ หรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม หรือระบบนิเวศ ซึ่งจะต้องมีการจัดการทรัพยากร เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่

ขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ หมายถึง ความสามารถสูงสุดที่สถานะแวดล้อมหนึ่ง หรือระบบสิ่งแวดล้อมหนึ่ง จะสามารถมีได้ ของสรรพสิ่งร่วมกัน ในจำนวนสูงสุดได้จำกัด ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของสรรพสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งหรือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือถาวรนั้น ควรนำหลักการพิจารณาขีดความสามารถในการรองรับ

ของพื้นที่ มาเป็นตัวกำหนดในการจัดการ เพื่อให้เกิดดุลยภาพที่สามารถให้ผลยั่งยืน หรือถาวร ตัวอย่างเช่น การจัดการทรัพยากรป่าไม้ เราจะต้องรักษาไม้ที่เป็นต้นทุนไว้ และนำเอาส่วนที่เพิ่มขึ้นเฉพาะส่วนที่เป็นส่วนเกินมาใช้เท่านั้น แต่ถ้าส่วนที่เพิ่มขึ้นนั้น ยังไม่ใช่ส่วนเกิน ก็ยังไม่ควรนำมาใช้ประโยชน์ เพราะจะมีผลกระทบต่อไม้ส่วนที่เป็น ต้นทุน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ควรนำทรัพยากรไม้มาใช้ประโยชน์ ภายในขอบเขต ของกำลังการผลิตของป่าเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การที่จะทราบว่าพื้นที่หรือสภาวะ แวดล้อมหนึ่ง ๆ ถึงจุดที่เหมาะสมที่สุดนั้น เป็นสิ่งที่มีใช้ของง่าย แต่วิธีที่เหมาะสมและ ใช้อยู่ใน ปัจจุบันก็คือ สิ่งที่ปรากฏขึ้นให้เห็นในธรรมชาติหรือสภาวะแวดล้อมนั้นจริง ๆ แสดงออกมา ธรรมชาติที่สภาวะแวดล้อมยังคงเป็นปกติ ก็แสดงว่าสภาวะแวดล้อมนั้น ๆ ยังไม่เกินขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ แต่เมื่อใดก็ตาม ที่มีเครื่องชี้ที่บ่งบอก ว่ามีความไม่เหมาะสมเกิดขึ้น เช่น น้ำในแม่น้ำลำคลองเน่าเสีย ปลาตาย หรือ พื้นดินมี การพังทลาย หรือดินบริเวณที่เคยเพาะปลูกพืชได้ผลกลับปลูกพืชไม่ได้ เนื่องจากต้นไม้ แคระแกร็นหรือตายลง ก็แสดงว่า สภาวะ ดังกล่าวเกินขอบเขตของขีดความสามารถ ในการรองรับของพื้นที่ ซึ่งจำเป็นจะต้องหาทางป้องกัน และปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน และเกี่ยวของซึ่ง กันและกัน ทั้งในด้านการนำมาใช้ประโยชน์ และการ สงวนรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วยเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมากมาย ซึ่งในแต่ละเรื่อง ก็มีปัญหาที่ยุ่งยาก ซับซ้อน การพัฒนาประเทศในระยะที่ผ่านมาช่วง 30 ปี ประสบกับปัญหาการจัดการ สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ที่รุนแรงเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ อันเนื่องมาจากเหตุผล หลายประการ ได้แก่ การเพิ่มจำนวนประชากร การเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว การเร่งรัดพัฒนาการเกษตร และอุตสาหกรรม ตลอดจนการนำเทคโนโลยีที่ ไม่เหมาะสมมาใช้ในการผลิต ซึ่งส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติที่เคยอุดมสมบูรณ์ กลับอยู่ในสภาวะที่เสื่อมโทรมจนกลายเป็นข้อจำกัดของการพัฒนาในระยะต่อไป ดังปรากฏ เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ที่ใช้ประโยชน์อยู่ทุกวันนี้ นับวันจะร่อยหรอ

หมดสิ้นไป และอยู่ในสภาวะที่เสื่อมโทรมลงเรื่อย ๆ รวมทั้งยังมีปัญหาขัดแย้งในการ ใช้ประโยชน์อีกด้วย สำหรับปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังทวีความรุนแรงอย่างยิ่ง คือ ความเสื่อมโทรมของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ อันเนื่องมาจากการใช้กันอย่างเกิน ขอบเขต และการใช้อย่างไม่เหมาะสม จนสภาพทางธรรมชาติไม่สามารถรองรับหรือ ปรับตัวให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้

ปัจจุบันเป็นที่เข้าใจอย่างชัดเจนแล้วว่า การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฉลาดนั้น จะต้องคำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ในเวลาเดียวกันด้วย เพราะการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติชนิดหนึ่ง อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติอีกชนิดหนึ่ง ได้ และเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง และยาวนาน หรือเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน จึงจำเป็นจะต้องมี การบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเนื่องจากการ พัฒนาจะต้องพึ่งทรัพยากร และทรัพยากรก็เป็นองค์ประกอบสำคัญของ สิ่งแวดล้อม การพัฒนาและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ จึงควรอยู่บนรากฐานของความ ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาการ โดยคำนึงถึงสภาพที่สมดุล หรือขีด ความสามารถในการรองรับของพื้นที่ และโดยที่ปัจจุบัน ปัญหอันเกิดจากการพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นปัญหาที่สำคัญ และเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง ซึ่งจำเป็นจะต้องดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา ตลอดจนควบคุมและส่งเสริมให้ การกระทำใด ๆ มีผลกระทบในทางเสียหายน้อยที่สุด จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญ รวมทั้งการมี ส่วนร่วมในการอนุรักษ์และการพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ทั้งนี้ในการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จะต้องคำนึงถึงความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจน สถานภาพของทรัพยากรด้วย เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ให้คุ้มค่ามากที่สุด ประหยัดที่สุด สูญเสียน้อยที่สุด และใช้ได้อย่างต่อเนื่อง การพัฒนา ที่ยั่งยืน จึงเป็นการนำขบวนการอนุรักษ์และพัฒนา มาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อให้

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด ได้เอื้ออำนวยประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้มากที่สุด และมีผลต่อเนื่องต่อไป หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ต้องหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้การอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สามารถดำเนินการควบคู่กันไปได้ได้อย่างยั่งยืน

ที่มา : <http://saranukromthai.or.th>



ประกาศการบวชพระสงฆ์ใหม่

สังฆานุกร ฟรังซิสเซเวียร์ อานนท์ ต้นชัย สัตบุรุษวัดแม่พระรับสาร ตราด จะเข้ารับพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม ค.ศ. 2020 ณ วัดแม่พระรับสาร จ.ตราด หากพี่น้องคริสตชนท่านใดทราบว่า ผู้จะรับการบวชเป็นพระสงฆ์ ดังกล่าวมีข้อขัดขวาง ที่ทำให้ไม่อาจเข้ารับการบวชเป็นพระสงฆ์ได้ โปรดแจ้ง คุณพ่อเจ้าอาวาสหรือสังฆมณฑลทราบก่อนกำหนดวันพิธีบวช (ประกาศครั้งที่ 1)



ประชาสัมพันธ์

1. **ประชุมสภาอภิบาลวัดพระผู้ไถ่ เสาวภา** ขอเชิญสมาชิกสภาอภิบาลเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมเซนต์มอริส วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2020 เวลา 10.30 น.
2. **เรียนคำสอนผู้ใหญ่** พี่น้องที่มีความประสงค์จะเรียนคำสอนเพื่อรับศีลล้างบาป เป็นคริสตชน กรุณาแจ้งความจำนงได้ที่สำนักงานวัด พร้อมกับเอกสารสำเนา บัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เริ่มเรียนคำสอนเดือนตุลาคม 2020 - เดือนมีนาคม 2021 หลังมิสซาวันอาทิตย์ เวลา 10.30 - 12.00 น.
3. **ผู้รับผิดชอบบวช - ยกของถวาย**
 - 3.1 วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน ค.ศ. 2020 เขตบ้านญวน
 - 3.2 วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม ค.ศ. 2020 คณะพลมารี
4. **เงินทานวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน ค.ศ. 2020** 3,895 บาท



ประกาศฉลองวัด

1. **วัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี**
วันเสาร์ที่ 26 กันยายน ค.ศ. 2020 เวลา 10.30 น.
2. **อารามคาร์แมล จันทบุรี**
วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม ค.ศ. 2020 เวลา 10.30 น.



พระวรสารนักบุญมัทธิว (มธ 20: 1-16)

เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาอัครสาวกเป็นคำอุปมาว่าดังนี้

“ อาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปตั้งแต่เช้าตรู่ เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่น ครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละหนึ่งเหรียญกับคนงานแล้ว ก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่น ประมาณสามโมงเช้า พ่อบ้านออกมาก็เห็นคนอื่น ๆ ยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทำงาน จึงพูดกับคนเหล่านั้นว่า ‘จงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันทเถิด ฉันทจะให้ค่าจ้างตามสมควร’ คนเหล่านี้ก็ไป พ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่ายสามโมง กระทำเช่นเดียวกัน ประมาณห้าโมงเย็น พ่อบ้านออกไปอีกพบคนอื่น ๆ ยืนอยู่ จึงถามเขาว่า ‘ทำไมท่านยืนอยู่ที่นี้ทั้งวันโดยไม่ทำอะไร’ เขาตอบว่า ‘เพราะไม่มีใครมาจ้าง’ พ่อบ้านพูดจึงว่า ‘จงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันทเถิด’

ครั้นถึงเวลาค่ำ เจ้าของสวนบอกผู้จัดการว่า ‘ไปเรียกคนงานมา จ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรก’ เมื่อพวกเขาเริ่มงานเวลาห้าโมงเย็นมาถึงเขาได้รับคนละหนึ่งเหรียญ เมื่อคนงานพวกแรกมาถึง เขาคิดว่าตนจะได้รับมากกว่านั้น แต่ก็ได้รับคนละหนึ่งเหรียญเช่นกัน ขณะรับค่าจ้างเขาก็บ่นถึงเจ้าของสวนว่า ‘พวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียว ท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเรา ซึ่งต้องตรากตรำอยู่กลางแดดตลอดวัน’ เจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่า ‘เพื่อนเอ๋ย ฉันทไม่ได้โกงท่านเลย ท่านไม่ได้ตกลงกับฉันทคนละหนึ่งเหรียญหรือ จงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิด ฉันทอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับให้ท่าน ฉันทไม่มีสิทธิ์ใช้เงินของฉันทตามที่ฉันทพอใจหรือ ท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันทใจดีหรือ’

ดังนั้นแหละ คนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรก และคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มสุดท้าย ”



ประชาสัมพันธ์

1. **ประชุมสภาอภิบาลวัดพระผู้ไถ่ เสาวภา** ขอเชิญสมาชิกสภาอภิบาลเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมเซนต์มอริส วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2020 เวลา 10.30 น.
2. **เรียนคำสอนผู้ใหญ่** พื้นที่ที่มีความประสงค์จะเรียนคำสอนเพื่อรับศีลล้างบาปเป็นคริสตชน กรุณาแจ้งความจำนงได้ที่สำนักงานวัด พร้อมกับเอกสารสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เริ่มเรียนคำสอนเดือนตุลาคม 2020 - เดือนมีนาคม 2021 หลังมิสซาวันอาทิตย์ เวลา 10.30 - 12.00 น.
3. **ผู้รับผิดชอบบพอาน - ยกของถวาย**
 - 3.1 วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน ค.ศ. 2020 เขตบ้านญวน
 - 3.2 วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม ค.ศ. 2020 คณะพลมารี
4. **เงินทานวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน ค.ศ. 2020** 3,895 บาท



ประกาศฉลองวัด

1. **วัดอัครเทวดามีคาแอล ปราชินบุรี**
วันเสาร์ที่ 26 กันยายน ค.ศ. 2020 เวลา 10.30 น.
2. **อารามคาร์แมล จันทบุรี**
วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม ค.ศ. 2020 เวลา 10.30 น.

